
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๒๕๖5)

รายงานการประชุม 
คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 

ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) 
ครั้งที่ 7/๒๕๖๕ 

วันพุธที่ ๒1 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. 
ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น ๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
ผู้มาประชุม (ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย) 
๑. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. ประธานคณะทำงาน 
  (นายเกนุชา บุญเกิด) 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ ที่ปรึกษาคณะทำงาน 
๓. ผู้แทนกรมการปกครอง คณะทำงาน 

(นายวรวิทย์ จิรังคสกุลเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ) 
๔. ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน คณะทำงาน 

(นายยุทธชัย เครือแก้ว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

๕. ผู้แทนกรมท่ีดิน คณะทำงาน 
(นางตวงรัตน์ จันทรประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารสนเทศการที่ดิน) 

๖. ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง คณะทำงาน 
(นายเบญจะ แป้นนา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ) 

๗. ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะทำงาน 
(นายประสงค์ ธัมมะปาละ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ) 

๘. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะทำงาน 
  (นางสาวนิพาพร พ่ึงหล้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ) 
๙. ผู้แทนการประปานครหลวง คณะทำงาน 

(นายธนาวุฒิ อมร) 
๑๐. ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค คณะทำงาน 

(นางอุมาพร นาคเกิด หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ) 
๑๑. ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง  คณะทำงาน 

(นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี) 
๑๒. ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  คณะทำงาน 
  (นางสุทธิวรรณ  มารัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ กฟภ.) 
๑๓. ผู้แทนองค์การจัดการน้ำเสีย คณะทำงาน 

(นางสาววลัยย์ลักษณ์ โกมลฤทธิ์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6) 
๑๔. ผู้แทนสำนักกฎหมาย สป.มท. คณะทำงาน 

(ว่าที่ร้อยตรี นันทน์สถาพร พลายเถื่อน นิติกรชำนาญการพิเศษ) 
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ผู้มาประชุม 
1. ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. คณะทำงาน 
 (นางสาวศิริพร สนธิรัตน์) 
2. ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. คณะทำงาน 
  (นายวันชัย เขียวชะอ่ำ) 
3. ผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสารสนเทศฯ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. คณะทำงาน 
 (นายสาโรจน์ พลอยแสงสาย) 
4. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและมาตรฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทำงาน 
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. และเลขานุการ 
 (นายวิเชียร เอาทารสกุล) 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ ที่ปรึกษาคณะทำงาน 
2. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  ที่ปรึกษาคณะทำงาน 
3. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร รองประธานคณะทำงาน 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. 
4. ผู้แทนองค์การตลาด คณะทำงาน 
5. ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท. คณะทำงาน 
6. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  คณะทำงาน 

ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. และผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวมนัสวีร์ ทรัพย์พร้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. 
๒. นางปิยนุช มงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. 
๓. นางสาวปาริชาติ พิมปาน นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. 
๔. นายพงศกร ธัญญผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. 
๕. นางสาวดวงกมล ส่งแสง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. 
๖. นางสาวสิริขวัญ ฟักสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย) 
๑. นายบรรพต จันทร์หอม  ผู้อำนวยการกองบริหารเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงสารสนเทศ กปน. 
๒. นายสุรบดี แก้วพ่วงเสก  นักคอมพิวเตอร์ 7 กองบริหารเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงสารสนเทศ กปน. 
๓. นางยุพเรศ สถานานนท์  ผู้อำนวยการกองบริหารเครื่องลูกข่าย กปน. 
๔. นายอนนท์  วุฒิเกตุ                หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ. 
๕. นางกัญจน์รัศม์ สวัสดิโกศล   ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ กปภ. 
๖. นายณัฐพงษ์ พัชรศาสตรา     วิศวกรคอมพิวเตอร์ กปภ. 
๗. นายกิตตินันท์  ศรีมงคล          เศรษฐกร กปภ. 
๘. นางสาวปัญจมาศ  กำลังดี     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กปภ. 
๙. นาย ธนวัฒน์ เตชะปณิต ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการข้อมูล กฟภ. 
๑๐. นาย ปรารภ สาริกา  ผู้อำนวยการกองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กฟภ. 



- 3 - 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๒๕๖5) 

๑๑. นายกลยุทธ สุขสวัสดิ์  รองผู้อำนวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ กฟภ. 
๑๒. นายยุทธศิลป์ เอมเปรมศิลป์   นักระบบงานคอมพิวเตอร์ระดับ 9 กองออกแบบระบบสารสนเทศ กฟภ. 
๑๓. นายวรพจน์ ฉลาดลพ     หัวหน้าแผนกบริหารเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กฟภ. 
๑๔. นายอัครา วัฒนโยธิน   หัวหน้าแผนกบริหารระบบเครือข่าย กฟภ. 
๑๕. นายจักริน ชุมสาย ณ อยุธยา    หัวหน้าแผนกออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล กฟภ. 
๑๖. นางสาวปิยะวดี วิจารณ์    หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และวางแผนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กฟภ. 
๑๗. นางสาวณัฐิยา ตันติสุโชติ  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิเคราะห์และวางแผนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กฟภ. 
๑๘. นายวิวิชญ์ ปูชิตเสถียร  นักระบบงานคอมพิวเตอรร์ะดับ 5 แผนกวิเคราะห์และวางแผนอุปกรณ์ฯ กฟภ. 
๑๙. พันจ่าเอกชุมพล เที่ยงธรรมดี   หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เมืองพัทยา 
๒๐. นางสาววราวรรณ ปรีดาพันธุ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เมืองพัทยา 
๒๑. นายภิญโญ กิตติกูล  นักบริหาร ๑๐ ฝ่ายระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน กฟน. 
๒๒. นายธันวา ชีวยะ  วิศวกรสื่อสาร ๘ ฝ่ายระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน กฟน. 
๒๓. นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 
๒๔. นายอดิธิต  ธิพึง นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ อบจ.เชียงใหม่ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในประเทศไทยในช่วงนี ้อยู ่ในสถานการณ์ที ่ต ้องเฝ ้าระวังการแพร่ระบาด  โดยเฉพาะในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร ในวันนี้ จึงเป็นการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) ดังนั้น 
เพ่ือให้การนับองค์ประชุมในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง จึงขอให้คณะทำงานที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมวิสุทธิกษัตริย์แห่งนี้ แสดงตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย      

มีแนวโน้มที่ดขีึ้น หากสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปรกติจะมีการประชุมในห้องประชุมเพ่ิมมากข้ึน  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 17 โครงการ และโครงการสืบเนื่อง
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั ้งที่  ๔/256๕       
จำนวน ๒ โครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 19 โครงการ มีจำนวน ๑๒ หน้า ซึ่งได้จัดส่งให้คณะทำงานตรวจสอบความ
ถูกต้องล่วงหน้าแล้ว 
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
 - เพ่ือพิจารณา  
 3.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง  
มหาดไทย ครั้งที่ 4/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑1 สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานทบทวนและปรับแก้ไข 
เอกสารตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ พร้อมลงนามกำกับเอกสารทุกหน้า ส่งให้ คณะทำงานฯ 
ตรวจสอบกอ่นนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา จำนวน 1 หน่วยงาน 1 โครงการ ได้แก่ 
  - เมืองพัทยา  
   1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเมืองพัทยา มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓ ,๓๕๓,๓๕๐ บาท (สิบสามล้านสามแสนห้าหมื่นสามพัน   
สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ ,๑๐๗,๒๕๐ บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสน        
เจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้  
    1.1) ให้หน่วยงานพิจารณาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบเนื่องจากหากมกีารใช้ 
โปรแกรมท่ีเสียเงินในการพัฒนา หลักจากหมดประกันหน่วยงานอาจเสียค่าใช้จ่ายหลังจากหมดประกัน  
    1.2) ผู ้ที ่เสนอราคาที ่หน่วยงานเปรียบเทียบมานั ้นเป็นผู ้ เสนอราคาที ่ ไม ่มี  
ประสบการณ์ด้านที่เก่ียวข้อง รวมถึงราคาท่ีเสนอมานั้นสูงกว่าเนื้องานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ  
    1.3) ให้หน่วยงานพิจารณาคุณสมบัติที่ต้องการเพิ่มเติม เพื่อความรอบคอบรัดกุม
เพ่ิมมากข้ึน  
    1.4) เห็นควรให้หน่วยงานเปลี่ยนชื่อโครงการ เนื่องจากเนื้องานที่ดำเนินการเป็น  
การดำเนินการภายในหน่วยงานไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัล  
    1.5) หน่วยงานต้องแจงราคาของการดำเนินงานของผู ้นำเข้าข้อมูลหรือการ
ดำเนินการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการคำนวณราคาเพ่ิมเติม 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ 
 คณะทำงานฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีความสามารถที่จะดำเนินงานให้กับหน่วยงาน 
 2. ให้หน่วยงานพิจารณาระมัดระวังการนำเข้าข้อมูลจากหน่วยงานเข้าสู่ระบบ เนื่องจากข้อมูลมี
จำนวนมาก อาจทำให้การดำเนินโครงการเกิดความล่าช้า 
 3. ให้หน่วยงานพิจารณาการกำหนดคะแนน Price Performance โดยต้องคำนึงถึงการเปิดโอกาส
ให้แข่งขันได้อย่างเป็นธรรม 
มติที่ประชุม  เห็นควรนำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา โดยให้จัดเตรียมคำชี้แจงเพิ่มเติม 

 3.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง 
มหาดไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานทบทวนและปรับแก้ไข  
เอกสารตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ พร้อมลงนามกำกับเอกสารทุกหน้า ส่งให้ คณะทำงานฯ 
ตรวจสอบก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา จำนวน 4 หน่วยงาน 6 โครงการ ดังนี้  
  - การประปานครหลวง จำนวน 2 โครงการ  
  2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ  งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ จำนวน ๒๑,๒๘๕,๘๓๑.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้าน สองแสนแปดหมื่น
ห้าพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) ส่วน ที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๑,๒๘๕,๘๓๑.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้าน
สองแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้  
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  2.1) หน่วยงานควรพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจ
และสังคมกำหนด  
   2.2) หน่วยงานไม่ควรกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของคอมพิวเตอร์ที ่หน่วยงาน 
ต้องการควรพิจารณาจากมาตรฐานกลางที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด  
   2.3) หน่วยงานควรพิจารณาแยกรายการรับประกันเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนด 
รับประกันจำนวน 1 ปี เป็นการรับประกันจำนวน 5 ปี ออกจากราคาคอมพิวเตอร์ 
  2.4) หน่วยงานควรพิจารณาจำนวนที่ซื้อทดแทนเนื่องจากบุคลากรที่ ปฏิบัติงาน
บางอย่างไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติสูง ทำให้ราคาสูง  
  2.5) หน่วยงานควรนำข้อมูลของจำนวนและคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ เครื่องเดิม  
ที่หน่วยงานต้องการจัดหาเพื่อทดแทนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา  
  2.6) หน่วยงานควรพิจารณาความเหมาะสมของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์     
ที่หน่วยงานจัดหา 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ 
 คณะทำงานฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ให้หน่วยงานชี้แจงข้อมูลข้อมูลของจำนวนและคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมกับเครื่องที่
หน่วยงานต้องการจัดหา เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ   
 2. หน่วยงานควรพิจารณาชี้แจงเหตุผลความจำเป็นของคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติสูงที่หน่วยงาน
จัดหา เพ่ือประกอบการใช้โปรแกรมใด ใช้กับภารกิจใด 
 ๓. หน่วยงานควรปรับให้เครื่องคอมพิวเตอร์หลักสามารถอิงกับเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกำหนด 
 4. ให้หน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจำเป็นของการเพิ่มการประกัน 5 ปีสำหรับผู้ใช้งาน เปรียบเทียบ
จากของเดิม หรือเพ่ิมจากเดิมไม่มากในการทดแทน 
มติที่ประชุม  ให้ปรับแก้ไขเอกสารตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ พร้อมลงนามกำกับเอกสาร
ทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 3) โครงการงานซื้อ “อุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switch) สำหรับอาคาร ๑๐๐ ปี การประปาไทย” 
จำนวน ๑ งาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ จำนวน  ๓๔,๗๕๙,๕๐๖.๔๐ บาท 
(สามสิบสี ่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื ่นเก้าพันห้าร้อยหกบาทสี ่สิบสตางค์) ส่วนที ่เป็นอุปกรณ์  คอมพิวเตอร์ จำนวน 
๓๔,๗๕๙,๕๐๖.๔๐ บาท (สามสิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกบาทสี่สิบสตางค์) คณะกรรมการมีข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้  
  3.1) การจัดหาโครงการดังกล่าวเป็นการจัดหาเพื่อเป็นการเตรียมรองรับซึ่ง อาจมี
ความไม่ครอบคลุมการใช้งานในอนาคต  
   3.2) หน่วยงานควรพิจารณาอุปกรณ์ที่จัดหาในโครงการซึ่งอุปกรณ์ที่จัดหา  มีใน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดแต่หน่วยงานเลือกคุณสมบัติที่สูงกว่าที่กำหนดจึงทำให้มีราคาที่สูง  
  3.3) หน่วยงานได้มีการจัดหา Wi-Fi ในโครงการที่มูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งไม่
มีเข้าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย           
ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าโครงการทั้งหมดควรจัดหาในโครงการเดียวกัน เนื่องจากอาจเข้าข่ายในการแบ่งซื้อ
แบ่งจ้าง    
  3.4) หน่วยงานควรนำเสนอการออกแบบภาพรวมโครงข่าย (Network Design) 
ในโครงการซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ท่ีมีคุณสมบัติสูง 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ 
 คณะทำงานฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ให้หน่วยงานชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการติดตั้ง Core Switch กับ Access Point ให้ชัดเจน 
 2. ให้หน่วยงานแสดงข้อมูลความจำเป็น และความเหมาะสมของการออกแบบ โดยให้คำนึงถึงความ
เป็นจริงในจำนวนผู้ใช้งานในอาคารแต่ละชั้น 
 3. หน่วยงานควรแสดงความต้องการในคุณสมบัติของอุปกรณ์ให้ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ 
มติที่ประชุม  ให้ปรับแก้ไขเอกสารตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ พร้อมลงนามกำกับเอกสาร
ทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 - การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1 โครงการ  
 4) โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.  คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (PDPA) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ จำนวน  16,050,000 บาท     
(สิบหกล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗%) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16,050,000 บาท 
(สิบหกล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗%) คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้  
  4.1) หน่วยงานควรกำหนดมาตรฐานและคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ที่หน่วยงาน
ต้องการจัดหา  
  4.2) หน่วยงานควรชี้แจงระบบงานเดิมท่ีหน่วยงานจะใช้กับระบบที่จัดหา 
 4.3) โครงการดังกล่าวมีการพัฒนาระบบซึ่งหน่วยงานควรเปรียบเทียบและ  เพ่ิม
ข้อมูลของการพัฒนาระบบเพ่ือรองรับการทำงาน ซึ่งในเอกสารอยู่ในส่วนอุปกรณ์อ่ืนๆ ค่าสำรวจ ออกแบบ และ ติดต้ัง
ระบบโดยค่าพัฒนาระบบต้องแสดงเป็น man/month  
 4.4) หน่วยงานควรระบุราคาของลิขสิทธิ ์ให้ชัดเจนเนื่องจากจะต้องมีการเสีย 
ค่าบริการหลักจากหมดการรับประกัน  
 4.5) หน ่วยงานควรพ ิจารณาผ ู ้ เสนอราคาท ี ่ม ีความเช ี ่ยวชาญทางด ้าน 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ 
 คณะทำงานฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดในแบบ คกก.มท.01 โดยให้แยกรายการค่า License กับค่าพัฒนา
ระบบออกจากกัน 
 2. ให้หน่วยงานเพิ่มรายการผู้เชี ่ยวชาญด้านพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)       
ในการพัฒนาระบบ  
มติที่ประชุม  ให้ปรับแก้ไขเอกสารตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ พร้อมลงนามกำกับเอกสาร
ทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 - การไฟฟ้านครหลวง จำนวน 1 โครงการ 
 5) โครงการจัดซื ้อศูนย์ควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื ่อสาร (NOC) 
งบประมาณลงทุนผูกพันยกมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ จำนวน ๕๔ ,๘๕๗,๔๕๕.๕๐ บาท (ห้าสิบสี่ล้าน 
แปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาท ห้าสิบสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗%) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 
จำนวน ๔๐,๗๘๑,๒๓๑ บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) 
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้  
 5.1) ให้หน่วยงานพิจารณาขนาด Pixel ให้มีความเหมาะสมเนื่องจากมีราคาสูง 
โดยพิจารณาเปลี่ยนขนาดจอโดยมีขนาดเท่าเดิมแต่ความละเอียดน้อยลง  
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(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๒๕๖5) 

 5.2) ให้หน่วยงานพิจารณาราคาการเช่าและการซื้อเพื่อเป็นราคาเปรียบเทียบ 
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  
 5.3) หน่วยงานควรพิจารณาราคาของอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการเนื่องจาก มีราคาสูง 
เพ่ือความคุ้มค่าของโครงการ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ 
 คณะทำงานฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ให้หน่วยงานแสดงการจำลองตัวอย่างของภาพ GIS ของหน้าจอขนาดต่างๆ และความจำเป็น   
ความคุ้มค่าที่จะต้องใช้หน้าจอแสดงผลเป็น 4k 
 2. ให้หน่วยงานปรับการนำเสนอค่าเช่ารายเดือนหรือรายปี เพราะเป็นค่าเช่ารายวันซึ่งจะมีราคาสูง 
เนื่องจากหน่วยงานมีเป้าหมายจะเช่า 2 ปี ให้เปรียบเทียบใกล้เคียงกับความเป็นจริง 
มติที่ประชุม  ให้ปรับแก้ไขเอกสารตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ พร้อมลงนามกำกับเอกสาร
ทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 2 โครงการ 
  6) โครงการจัดซื้อระบบจัดเก็บและแบ่งปันการใช้งานข้อมูลภายในองค์กร (Enterprise 
PEA Drive) จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ จำนวน ๒๙,๓๑๘,๐๐๐ บาท 
(ยี่สิบเก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 
จำนวน ๒๙,๓๑๘,๐๐๐ บาท (ยี ่ส ิบเก้าล้านสามแสนหนึ ่งหมื ่นแปดพันบาทถ้วน)(รวมภาษีมูลค่าเพิ ่ม ๗%)
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้  
  6.1) หน่วยงานควรพิจารณาวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจากโครงการ ดังกล่าว
เป็นเพียงการจัดเก็บจัดเก็บข้อมูลผ่านหน่วยความจำส่วนกลางของหน่วยงานเพ่ือป้องกันไฟล์ให้มีความปลอดภัย  
   6.2) ให้หน่วยงานพิจารณาระบบจัดเก็บข้อมูลอ่ืน (Google, Microsoft) กับระบบ
ที่หน่วยงานจัดหาซึ่งอาจมีความปลอดภัยและรูปแบบการใช้งานที่มากกว่า 
  6.3) ให้หน่วยงานพิจารณาการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน เนื ่องจาก 
บุคลากรของหน่วยงานอาจจะมีความถนัดในการใช้หน่วยจัดเก็บข้อมูลหรือไฟล์จากคอมพิวเตอร์ (USB Flash Drive) 
มากกว่า 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ 
 คณะทำงานฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ให้หน่วยงานแสดงรายละเอียดว่างานอะไร ข้อมูลอะไรของแต่ละคนที่ต้องป้องกันให้ปลอดภัย 
เพราะข้อมูลหลักจะถูกจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลขององค์กรอยู่แล้ว 
 2. ให้หน่วยงานแสดงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการเอง เพราะมีผู้ให้บริการระดับโลกให้บริการ
อยู่แล้วเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจน 
 3. ให้หน่วยงานปรับลดจำนวนผู้ใช้ระบบ ให้เหลือเฉพาะผู้ใช้ที่มีความจำเป็นต้องใช้เท่านั้น 
 
มติที่ประชุม  ให้ปรับแก้ไขเอกสารตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ พร้อมลงนามกำกับเอกสาร
ทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 7) โครงการงานจ้างออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตาม  ข้อมูลแหล่ง
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (DERs Management and Monitoring System : DMMS) ระยะที่ ๑ ในรูปแบบ 
Co-creation รวมวงเงินโครงการ จำนวน ๓๗,๒๑๔,๖๐๐ บาท (สามสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่ง หมื่นสี่พันหกร้อยบาท
ถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๗ ,๒๑๔,๖๐๐ บาท (สามสิบ เจ็ดล้านสอง
แสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗%) คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้  
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(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๗/๒๕๖5) 

 7.1) หน่วยงานควรพิจารณาโครงการทำระบบให้เสร็จในครั้งเดียว เนื่องจากการ  
ทำเป็น 3 ระยะ ระบบอาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์หากไม่ได้งบประมาณในระยะอ่ืน  
   7.2) หน่วยงานควรระบุซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาหากเป็นซอฟต์แวร์ สำเร็จรูป
หน่วยงานอาจต้องเสียค่าบำรุงรักษาหรือค่าพัฒนาเพิ่ม หากหน่วยงานต้องการเพ่ิมการใช้งาน  
   7.3) หน่วยงานควรพิจารณาการออกแบบโครงการจากผู ้ใช้งานจริงและการ  
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่นๆ  
   7.4) หน่วยงานควรพิจารณาการนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากราคาค่อนข้างสูง 
 ผู้แทน กฟภ. ชี้แจงในที่ประชุมว่า เนื่องจากโครงการดังกล่าวต้องดำเนินแก้ไขรายละเอียดรวมถึงการ
เปรียบเทียบราคาจากผู้เสนอราคาซึ่งหน่วยงานจึงอยู่ระหว่างดำเนินการ หน่วยงานขอถอนโครงการดังกล่าว โดยจะแก้ไข
และนำเสนอเพ่ือให้คณะทำงานฯพิจารณาในครั้งถัดไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
 การพิจารณาโครงการที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  
ของกระทรวงมหาดไทย เป็นโครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง  
มหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 โครงการ ดังนี้  
 - การไฟฟ้านครหลวง จำนวน 1 โครงการ  
  8) โครงการจัดซื้อระบบกล้องววงจรปิด IP Camera สำหรับที่ทำการ กฟน. ระยะที่ 2 
และระบบกล้องวงจรปิด IP Camera เพิ่มเติม สำหรับสถานีไฟฟ้าใหม่ งบประมาณลงทุนผูกพันยกมา ในปี      
พ.ศ. 2565 รวมวงเงินโครงการ จำนวน ๗๓,๕๔๙,๑๑๕.๕๐ บาท (เจ็ดสิบสามล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย    
สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๘ ,๕๓๙,๒๖๒.๕๐ บาท      
(ห้าสิบแปดล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ 
 คณะทำงานฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ให้หน่วยงานเพ่ิมเติมรายละเอียดให้เห็นภาพว่าของเดิมในระยะแรก มีกล้องกี่ตัว เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายจำนวนกี่เครื่อง จัดซื้อกล้องครั้งนี้เพื่อทดแทนและซื้อใหม่กี่ตัว ต้องซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมาเสริมรองรับ
ระบบในครั้งนี้ และเพ่ือรองรับระบบในอนาคตจำนวนเท่าไร 
 2. ให้หน่วยงานนำเสนอคุณสมบัติของอุปกรณ์ในโครงการเปรียบกับอุปกรณ์เดิมที่หน่วยงานทดแทน
เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเดิมเป็นระบบ Analog กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเดิมเป็นระบบ Digital เป็นต้น 
มติที่ประชุม  ให้ปรับแก้ไขเอกสารตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ พร้อมลงนามกำกับเอกสาร
ทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จำนวน 1 โครงการ  
 9) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตรัง งบประมาณ จำนวน ๑๗,๒๖๗,๒๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒,๕๙๒,๘๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ 
 คณะทำงานฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานแก้ไขรายละเอียดในแบบ คกก.มท.01 โดย
ให้นำรายการ LED TV แบบ Smart TV ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานสำนักงบประมาณ จากส่วนที่อุปกรณ์อ่ืนๆ ไปไว้ในส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  
มติที่ประชุม  ให้ปรับแก้ไขเอกสารตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ พร้อมลงนามกำกับเอกสาร
ทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป  




